



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอรั้มน์: หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: ประชาพิจารณ์ผู้ให้บริการ	ไทยรัฐ
2. สอเลื่อนปีหน้า 'ป่วยคนละครึ่ง' ชาวนาไม่ปลื้ม สหกรณ์ไม่พร้อม	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. 'ธรรมนัส' ขับเคลื่อนงานที่แพร่-พะเยา	แนวหน้า
4. 'ธรรมนัส' สั่งลงดาบจ.ในตลาดหุ้น	ข่าวสด
5. ชง'ปลาหมอคางดำ'วาระชาติ เพิ่มราคารับซื้อเป็นกก.ละ15บ.	มติชน
6. 'อรรถกร'ตรวจสะพานปลาฯลุยสูงปัญหา-ยกระดับมาตรฐาน	แนวหน้า
7. "รมช.อรรถกร" เปิดงานมหกรรมสุดยอดใหญ่แห่งปี "สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่อ..."ไทยโพสต์	
8. รองปลัดฯปลื้มงานเกษตรพากิน-เที่ยวได้ผลตอบรับดีมากผู้เข้าชมพุ่ง3.3หมื่น	แนวหน้า
9. จ่อขงกรม.พักหนี้เกษตรกรเฟส2	มติชน
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ฤดูฯเดือนฝนหนักทั่วไทยถึง18ก.ค.นี้เกษตรกรพร้อมรับมือสั่งกรมชลฯเฝ้าระวัง	แนวหน้า
12. ปลูกไผ่เลี้ยงหวานแซมยางพาราทำเงินแสนต่อปี	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



## หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน

### ประชาพิจารณ์ผู้ให้บริการฯ

ตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มเติมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทางด้านพืชปศุสัตว์และประมงเพื่อภาครัฐจะได้มีฐานข้อมูลผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร

ช่วยรองรับภาคการเกษตรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือ เครื่องจักร



กลของตนเองและพร้อมเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย จะสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า

2 เท่าจากรายได้เดิม

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ในฐานะนายทะเบียนและฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เชิญหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาร่าง “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ.2567” เพื่อนำมาใช้แทนฉบับเดิม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงเพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวของรัฐ สศก. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไปที่มีต่อ (ร่าง) ระเบียบฯดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร [www.oae.go.th](http://www.oae.go.th)

โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 โดย สศก. จะรวบรวมความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำหรับประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบฯต่อไป

ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0-2940-6640 ในวันและเวลาราชการ.

**ส-เล-๓**

# ส่อเลื่อนปีหน้า 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' ชาวนาไม่ปล้ม สหกรณ์ไม่พร้อม

อ่านต่อหน้า | 10

# ชาวนาไม่ปล้ม 'ปุ๋ยคนละครึ่ง' สหกรณ์ไม่พร้อมส่อเลื่อนไปเป็นปีหน้า

ผู้จัดการรายวัน360° - ประชุมเครียด "ปุ๋ยคนละครึ่ง" ยังไม่มีข้อสรุป ปลัดเกษตรฯ อ้ำวรอความชัดเจน งดให้สัมภาษณ์ ขณะที่ "อธิบดีกรมข้าว" ยอมรับอาจต้องเลื่อนออกไปเป็นปีหน้า เพราะถูกวิจารณ์หนัก เกษตรกรขาดเงินสมทบ แถมสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ ก็ไม่พร้อม

วานนี้ (15 ก.ค.) นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** เพื่อสรุปความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง หลังจากไม่สามารถดำเนินการคิกออฟได้ทัน

ก่อนการประชุม นายประยูรกล่าวว่า วันนี้จะชี้ชัดว่า เรื่องปุ๋ยคนละครึ่ง แต่พอถามว่า เรื่องความชัดเจนเรื่องปุ๋ยคนละครึ่ง หรือไม่ นายประยูร



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์

บอกว่า จะมีความชัดเจนจาก 2 กรมที่เกี่ยวข้อง คือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ตนให้หาข้อสรุปเรื่องของเกษตรกร และ 2 คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า สหกรณ์มีความพร้อมหรือไม่ ส่วนจะสรุปอย่างไร ต้องรอทั้ง 2 กรมนี้ชี้แจง ทั้งนี้ การประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 15.00 น. ซึ่งเป็นไปอย่างเคร่งเครียด และใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นก็ปิดการประชุมทันที โดยนายประยูรสั่งให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แจ้ง

ผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวว่า รอความชัดเจนอีกครั้ง และไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆ

อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าประชุม นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเลื่อนโครงการออกไปก่อน ซึ่งอาจจะเป็นฤดูกาลหน้า เนื่องจากขณะนี้ยังมีความเห็นต่างของเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนไม่มีเงินสมทบซื้อ

ปุ๋ยคนละครึ่ง และเกษตรกรบางส่วน เริ่มการเพาะปลูกไปแล้ว และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ยังมีน้อยราย หรือเพียง 500 แห่ง จากสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเดิม โครงการนี้อาจจะเลื่อนไปเป็นฤดูกาลเพาะปลูกหน้า ช่วงมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาดำเนินการ 31 พฤษภาคม 2568 ส่วนผู้ผลิตปุ๋ย และชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการข้าว กว่า 180 ราย นั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากต้องเลื่อนโครงการออกไป เพราะเป็นการลงทะเบียนเท่านั้น ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ

ทั้งนี้ ต้องรอดูมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนผู้ผลิตต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับประเทศพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีแนวทางอย่างไร

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังพบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ แม้จะผ่านความเห็น

ชอบจาก ครม.มาแล้วก็ตาม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะหลายฝ่ายยังเข้าใจคลาดเคลื่อน และนำเอาโครงการैयाว่าไร่ละ 1,000 บาท มารวมกันกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง แต่หากกล่าวตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป้าหมายคือการลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนาและนำไปสู่โครงการปุ๋ยแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว

ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า ปัญหาทางการเมืองก็เป็นอีก 1 ปัจจัยที่ทำให้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งต้องหยุดชะงัก เพราะขณะนี้ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียผลประโยชน์ แต่ก็อยากให้เห็นใจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ที่ต่างรอความหวังนโยบายขับเคลื่อนจากภาครัฐ ยอมรับว่า การเดินทางต่อในโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ณ เวลานี้ เป็นห่วงเรื่องกรอบระยะเวลาจะไม่ทันฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้ หากใช้เวลานาน ทบพวนศึกษาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะต้องนำไปใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกปีการผลิตปีหน้า.

## 'ธรรมนัส' ขยับเคลื่อนงานที่แพร่-พะเยา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.แพร่ ที่ฝายแม่ยม ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ เพื่อรับฟังปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ การสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร โดยขยับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรในภาคเหนือให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และตรวจโครงการปรับปรุงฝายแม่ข่ายมสร้างพังกันน้ำให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นจนกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งได้สั่งการให้กรมชลประทาน วางแผนตรวจสอบระบบขนส่งน้ำให้ทั่วทั้ง จ.แพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เกษตรกรกรมเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ครอบครัวได้อย่างมาก หากทำแบบใช้ตลาดเป็นตัวนำ เช่น การปลูกหมอนเลี้ยงไหมพันธุ์ผสมเพียงระยะเวลา 15-20 วัน สามารถสร้างรายได้ขั้นต่ำถึง 4,000 บาท ต่อ 1 แผ่น หากเลี้ยงไหมจำนวน 5 แผ่น (ขนาดเท่ากระดาษ A4) สามารถมีรายได้ถึง 20,000 บาท แม้แต่การปลูกพริกยังมีตลาดมาเลเซียรอรับซื้อ ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร 150 ราย และร่วมปล่อยปลาในฝายแม่ยม 100,000 ตัว จากนั้น รมว.เกษตรฯ เดินทางต่อไปที่จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

แม่คำมี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส เน้นย้ำให้กรมชลประทาน ชดเชยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบระหว่างการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อน และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสั่งการให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ ให้ทันก่อนฤดูฝนถัดไป เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ พร้อมกันนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการผันน้ำที่อ่างเก็บน้ำน้ำปี ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อขยับเคลื่อนการดำเนินงาน

## 'ธรรมนัส' สั่งลงดาบบจ.ในตลาดหุ้น กดราคาขายเกษตรกร-เล็งดึงกฎหมายกลับมายุท.

"ธรรมนัส" ขึ้นชม 1 ปีกยท.ผลงานโดดเด่น  
สั่งลงดาบบจ.ที่กดราคาขายเกษตรกร และเล็งดึง  
กม.มายกกลับมาอยู่ได้กยท.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์  
เปิดเผยในพิธีเปิดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ครบรอบปีที่ 9 ว่า 9 ปีที่ผ่านมา  
กยท. เป็นองค์กรกลางที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ มีความผูกพันกับชีวิตพี่น้อง  
เกษตรกรชาวสวนยางไทย และมีผลงานเด่นเป็นที่  
ประจักษ์หลายด้าน โดยเฉพาะในช่วง 1 ปีหลัง ที่ม  
ีการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการด้านยางพาราอย่าง  
จริงจัง จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความน่าเชื่อถือจาก  
กลุ่มผู้ซื้อและผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมยาง

ควบคู่กับมาตรการต่างๆ ภายใต้นโยบายรัฐบาล  
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหายางพาราอย่างมี  
ประสิทธิภาพได้แก่ นโยบายการจัดการทรัพยากร  
ทางการเกษตรและการผลักดัน โครงการโหนด  
ต้นยางพารา โหนดเพื่อการเกษตรในพื้นที่สวนยางแปลง  
สินทรัพย์ให้เป็นทุน เพื่อนำไปต่อยอดในอาชีพ ช่วยให้  
พี่น้องชาวสวนยางมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กยท. ช่วยขับเคลื่อนการสร้างเสถียรภาพ  
ด้านราคาขายและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องชาวสวนยาง  
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ราคา  
ขายปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องสูงสุดในรอบ 7 ปี

"ขณะนี้ได้มอบที่ปรึกษาด้านกฎหมายศึกษา  
พ.ร.บ.เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายจากเกษตรกรแต่กดราคา  
ถึงเวลาแล้วที่ผมนจะประกาศสงครามกับสินค้ายางพารา  
ของเกษตรกรที่ถูกนายทุนกดราคา โดยเฉพาะบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กดราคาไม่ให้เกิดความ  
เป็นธรรมกับเกษตรกร และได้หารือกับนายเศรษฐา  
ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เศรษฐกิจ เรื่องมีกลุ่มทุนเออาร์เคเอเปรียบเกษตรกร  
โดยกดราคาขาย ซึ่งนายกฯแนะนำให้ใช้ไม้อ่อนค้ว  
ยการเจรจา ก่อน หากไม่ได้ผลให้ใช้ไม้แข็ง"

และกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาแจ้งกองการยาง  
ที่ถือกฎหมายควบคุมยางปี 2542 ที่อยู่กับกรมวิชาการ  
เกษตรเข้ามาอยู่ได้ กยท. เพื่อมีอำนาจจัดการกับการ  
กระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อราคาขายพาราของเกษตรกร  
ในการเอาผิดหากเกิดการกดราคาที่เกิดต่อเกษตรกร

## ชง'ปลาหมอคางดำ'วาระชาติ เพิ่มราคารับซื้อเป็นกก.ละ15บ.

รมว.เกษตรฯเปรียบ'หมอคางดำ'เป็น'ปลาปีศาจ' ยกเป็นวาระแห่งชาติลุยปราบ เพิ่มราคารับซื้อ กก.ละ 15 บาท  
ลุงใจชาวบ้านล่า พงะโพล่งกลางกรุง ที่บึงมักกะสัน  
สมัชชาสิ่งแวดล้อม จี รมว.เอาผิดต้นตอ (อ่านต่อหน้า 3)

### ต่อจากหน้า 1

## ปลาหมอคางดำ

### ผู้กอง'ลุย'หมอคางดำ'วาระชาติ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่การยางแห่งประเทศไทย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงประเด็นการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามจะหาสาเหตุต้นตอของการแพร่ระบาด แต่เนื่องจากหลักฐานยังไม่ชัดเจนพอ จึงยังไม่สามารถแถลงตรงนี้ได้ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวิจัยตัดแปลงพันธุกรรม ที่ทำให้ตัวปลาหมอคางดำเป็นหมัน รวมถึงการจัดการรับซื้อปลาหมอชนิดดังกล่าว

"สถานการณ์ล่าสุดที่ลามไปช่วงมักกะสัน มองว่าตอนนี้การแพร่ระบาดได้กระจายไปทั่วแล้ว ถือว่าเป็นปีศาจปลา หนน้ำทันทัดตบนฝน ยังขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ถือเป็นภัยพิบัติที่ต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด มีแผนจะประกาศเป็นวาระแห่งชาติ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จะต้องแก้ไขอย่างไร ถือว่าเป็นสำคัญ รวมถึงจะสั่งห้ามการนำเข้าปลาสายพันธุ์แปลกเข้ามาในประเทศไทยเช่นกัน" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

### ชง'ปลาหมอคางดำ'วาระชาติ

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า สำหรับมาตรการเยียวยาเกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าว รัฐบาลจะช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมถึงกระทรวงเกษตรฯและกรมประมงจะมีมาตรการรับซื้อปลาหมอคางดำในราคาที่แพงขึ้น จากเดิม กก.ละ 8 บาท เป็น 15 บาท และขอความร่วมมือ

มีภาครัฐและเอกชนในการอนุมัติมาตรการรับซื้อในราคา กก.ละ 15 บาท ถ้าหากจะขายให้กับผู้ประกอบการขอให้อยู่ในราคาดังกล่าวจะเป็นแนวทางสนใจในการล่าปลาชนิดนี้และไม่ขาดทุน

### ปลาหมอคางดำโพล่งบึงมักกะสัน

ที่บริเวณบึงมักกะสันได้ทางด่วน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ชาวบ้านจำนวนมากนำอุปกรณ์มาจับปลา หลังพบมีปลาจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำ มีบางส่วนตายเกลื่อน ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ คาดว่าปลาขาดออกซิเจน หลังเจ้าหน้าที่ปิดประตูระบายน้ำ เบื้องต้นชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นปลาชนิด แต่ก็มีปลาหมอคางดำปะปนอยู่ด้วย แต่ไม่มีใครจับไปกิน ชาวบ้านที่จับปลาเป็นประจำบอกว่า ปกติไม่เคยมีปลาหมอคางดำในบึงแห่งนี้

### 191องค์กรจีเอาผิดเอกชน

ดร.กฤษฎา บุญชัย เลขาธิการสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 191 องค์กร เปิดเผยว่า มีการประชุมครั้งสำคัญวันนี้ หรือแนวทางการเคลื่อนไหวกรณีปลาหมอคางดำ เนื่องจากถือว่าเป็นภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศ เบื้องต้นสมาชิกของสมัชชาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าการแก้ปัญหาของรัฐมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาต้นตอของการระบาด เช่น ละเลยการสรุปทเรียนและการแก้ปัญหาที่เกิดจากบริษัทเอกชน หรือความบกพร่องของกลไกด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่ได้สืบสวนสอบสวนหาผู้ก่อปัญหาหมางแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หากปล่อยให้มีการปกปิดปัญหา หายนะด้านสิ่งแวดล้อมเลวร้ายยิ่งกว่านี้จะเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า

### นนทบุรีจับได้เป็นประจำ

ที่ จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มาทอดแหหาปลาในคลองนายแดง หมู่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ว่า พบปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในคลองแห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยนายประเทือง อาบใจ อายุ 47 ปี และนายวีรศักดิ์ เหมือนวงษ์ อายุ 40 ปี สองชาวบ้านที่มาทอดแหหาปลาได้โชว์ปลาหมอคางดำที่เพิ่งจับมาได้

นายประเทืองเปิดเผยว่า มาหาปลาคลองแห่งนี้ประจำ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาจับปลาหมอคางดำได้ครั้งละตัวสองตัว แต่ช่วงหลังติดปลาหมอคางดำตัวขนาดเท่าฝ่ามือขึ้นมา 5-6 ตัวทุกครั้ง ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไร ไม่เคยรู้จักมาก่อน กระทั่งมาทราบจากผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นปลาหมอคางดำ กำลังแพร่ระบาดและเป็นข่าวอยู่ ที่ผ่านมานำเอาปลาหมอคางดำไปทำเป็นปลาแดดเดียวเก็บไว้กิน

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า แต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นปลาที่ทอดแหติดขึ้นมาเป็นปลาหมอคางดำที่กำลังเป็นข่าว จะมีติดแหขึ้นมาทุกครั้ง จึงนำปลาหมอคางดำไปทอดกิน ก็กินได้เหมือนกัน แต่เนื้อของปลาชนิดนี้จะออกรสจืด ไม่ออกหวานเหมือนปลาชนิดอื่นๆ

### ก้านันเก็บข้อมูลแจ้งจนท.

นายสุรียา เผือกบาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางคูรัด กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาระยะหนึ่งแล้วว่าในพื้นที่หมู่ 4 พบปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติแล้ว เป็นปลาชนิดเดียวกับที่เป็นข่าวตอนนี้ โดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝน น้ำตามคลองมีเยอะ ชาวบ้านออกมาหาปลาด้วยวิธีต่างๆ จะได้ปลาชนิดนี้ติดขึ้นมาเรื่อยๆ แจ้งให้ประมงอำเภอทราบแล้ว จะลงพื้นที่ตรวจสอบกันอีกครั้ง

นายประวิทย์ เต็มรัก ก้านัน ต.บางคูรัด กล่าวว่า หลังพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ ได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่พบเห็น หรือจับปลาชนิดนี้แจ้งเรื่องมาที่ตน หรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเก็บข้อมูลการแพร่ระบาดไว้ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านที่เลี้ยงปลาบ่อในพื้นที่ ระมัดระวังการแพร่ระบาดของปลาชนิดนี้ อาจหลุดเข้าไปในบ่อเลี้ยงปลาสร้างความเสียหาย

### แพสมุทรสากรับซื้อ8บ./กก.

ที่ จ.สมุทรสาคร นายเฟดิม รอดอินทร์ ประมง จ.สมุทรสาครกล่าวว่า สำนักงานประมงจังหวัดได้รับการรายงานจากนายนิรันดร์ พรหมครวญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ถึงความก้าวหน้าในการเจรจาให้แพในพื้นที่เป็นจุดรวบรวมรับซื้อปลาหมอคางดำ เพื่อกำจัดออกจากแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ตามโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง โดยประมงสมุทรสาครประกาศราคารับซื้อปลาหมอคางดำขั้นต่ำ ณ จุดรับซื้อ หรือหน้าแพผู้รวบรวม เริ่มต้นราคา 8 บาทต่อกิโลกรัม ประสานให้ผู้รวบรวมส่งขายโรงงานปลาป่นในพื้นที่เพื่อกำจัด ราคา 10 บาท เริ่มแล้ววันนี้ ล่าสุดมีแพและผู้รวบรวมเข้าร่วมโครงการแล้ว 5 ราย ดังนี้ 1.แพธูทอง พื้นที่หมู่ 2 (ริมคลองพิทยาลงกรณ์) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2.แพนายวิชาญ เหล็กดี พื้นที่หมู่ 2 (ริมคลองพิทยาลงกรณ์) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 3.แพนางจาร์จันท์ จารวีไพฑูริย์ (แพมิตร) พื้นที่หมู่ 2 (ริมคลองพิทยาลงกรณ์) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 4.นายชัยพร กุดทอง (บอย) 72 พื้นที่หมู่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (คลองเจ๊ก) 5.นายเฉลิมพล เกิดปั้น พื้นที่หมู่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

(อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 3

### ปลาหมอคางดำ

#### ჭკრმპრმგ-ბ.ნაჩა'რბჩი

นายปัญญา โดกทอง อายุ 66 ปี เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน และเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า กรมประมงยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับชาวบ้าน ตั้งแต่แรก รวมไปถึงพยายามเลี่ยงประเด็นให้เข้าใจว่าเป็นประเภทของปลาสวยงาม ปลาหมอสีกางดำ ทั้งที่ไม่ใช่ปลาหมอสีก แต่เป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอเทศ สายพันธุ์ปลาเอเลียนสปีชีส์ แต่เมื่ออนุญาตให้นำเข้ามาประเทศไทย สุดท้ายไปโผล่ตามในแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้เกิดความไม่สมดุล เพราะ

ปลาหมอคางดำกัดกินทำลายสัตว์น้ำพื้นถิ่นเป็นอาหาร สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปเกือบครึ่งประเทศแล้ว ดังนั้น ภาครัฐควรจะต้องจับมือนายทุนใหญ่ใครเป็นต้นเหตุนำปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทย ควรตั้งงบประมาณรับซื้อจากชาวบ้าน แนะนำให้รับซื้อ กก.ละ 20 บาท ต้องทำต่อเนื่อง อย่าแก้ปัญหาเป็นช่วงๆ เหมือนจัดอีเวนต์ ส่วนปลาที่ซื้อไปจะไปทำลายหรือทำปลาป่น อาหารสัตว์ ฯลฯ นายทุนใหญ่คงไม่ได้เดือดร้อนมากมายอะไร ถ้าจะต้องใช้เงิน มากน้อยแค่ไหนก็ต้องทำ เพราะถือว่าเป็นต้นเหตุนำเข้ามาละเมิดสิทธิชาวบ้าน เชื่อว่าคงใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี กับให้มีการวิจัยผลลัพธ์ควบคู่กันไปด้วย

#### ยกระดბენวาระแห่งชาติ

นายปัญญา กล่าวว่า ส่วนผู้กังวลว่าหากรับซื้อในราคา กก.ละ 20 บาทแล้ว จะจูงใจให้มีคนเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำออกมาขายนั้น ปัจจุบันอาหารปลาราคาสูงมาก ถ้าเอามาเลี้ยงแล้วขายคงไม่คุ้ม และยังมีค่าใช้จ่ายอื่นอีก

“บางคนบอกว่าปัญหาปลาหมอคางดำ หากหมดหนทางกำจัดแล้วก็ให้ภาครัฐออกมาให้ความรู้ชาวบ้านด้วยว่าจะอยู่ร่วมกันกับปลาหมอคางดำอย่างไรนั้น หากยอมแพ้ หน่วยงานรับผิดชอบและบริษัทต้นเหตุเข้ามาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือ ชาวบ้านถูกละเมิดสิทธิเกือบ 20 ปีแล้วยังไม่มีการเยียวยาจริงจัง ทั้งที่เป็นความผิดพลาดร่วมระหว่างรัฐและเอกชน จึงต้องออกมารับผิดชอบร่วมกัน หลีกเลี่ยงไม่ได้คือกรมประมง อนุญาตให้นำเข้ามากระทั่งเกิดปัญหาดังกล่าสำหรับอีกแนวทางหนึ่งคือ ยกระดับการแก้ปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติ ทำพร้อมกันทุกพื้นที่การระบาดของปลาหมอคางดำ ก่อนลุกลามบานปลายไปทั่วประเทศ จนทำลายระบบนิเวศพันธุ์ปลาท้องถิ่นลดน้อยถึงขั้นสูญพันธุ์” นายปัญญา กล่าว

#### ปลาหมอคางดำแพร่สงขลา

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประมงจังหวัด ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวประมงแจ้งพิกัด รวมทั้งภาพถ่ายในจุดพบการปรากฏตัวของปลาหมอคางดำ มีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาหลายราย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ระโนด 1 ใน 4 อำเภอคาบสมุทรสทิงพระ มีหลายจุดพบปลาหมอคางดำเนื่องจากมีพื้นที่ต่อเนื่องกับ อ.หัวไทร อ.ปากพะยูน จ.นครศรีธรรมราช พบการแพร่

กระจายของปลาหมอคางดำจำนวนมาก นายเจริญ โอมณี ประมง จ.สงขลา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาและประมง อ.กระแสดินธุ์ ออกสำรวจความชุกชุมของปลาหมอคางดำตามที่ได้รับแจ้งพิกัดและแหล่งน้ำสายหลักในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ 8 จุด โดยใช้วิธีการสุ่มทอดแห 5 ครั้งในแต่ละจุด เพื่อดูปริมาณและความหนาแน่นของปลาหมอคางดำ อ.ระโนด 6 จุด พบมากที่สุดที่ คลองพังยาง หมู่ 4 ต.ระวะ อ.ระโนด จำนวน 30 ตัว ส่วนจุดอื่นๆ พบเพียงเล็กน้อยเฉลี่ย 1-6 ตัว ส่วนที่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสดินธุ์ ไม่พบ และที่คลองรี ต.คลองรี อ.สทิงพระ ไม่พบ จะดำเนินมาตรการที่ 2 การกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่อง

#### 17ก.ค.จัดกิจกรรมให้นักล่าลุย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประมงได้เชิญชวนให้เหล่านักล่าทั้งหลาย ทั้งประชาชนชาวประมง และผู้สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันจับปลาหมอคางดำ Kick off สำหรับปลาหมอคางดำ คลองพังยาง-ระวะ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา วันที่ 17 กรกฎาคม มีทั้งการแข่งขันจับปลาหมอคางดำ การสาธิตทำอาหารหลากหลายเมนูจากปลาหมอคางดำ ส่วนการแข่งขันจับปลาหมอคางดำ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00-09.00 น. ที่บริเวณจัดงานคลองพังยาง-ระวะ มีทั้งแข่งแบบเดี่ยวและแบบทีมก็คนก็ได้ ไม่จำกัดเครื่องมือการจับ จากนั้นเวลา 09.09-09.30 น. จะเป็นพิธีเปิดงาน นายอภิชาติ สารบรรณ รองผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธาน และชี้แจงกติกาการแข่งขัน

นายสมใจ ศรีสงค์ นายก อบต.ระวะ อ.ระโนด กล่าวว่า ยอมรับว่าปลาหมอคางดำระบาดใน ต.ระวะ ในคลองพังยางและคลองคึกฤทธิ์ ใช้เครื่องมือทุกชนิดจับเพื่อสกัดไม่ให้แพร่ลงบ่อกึ่งเกษตรกร วันที่ 17 กรกฎาคมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกับประมง จ.สงขลา ในการ Kick off แข่งขันจับปลาหมอคางดำ



# 'อรรถกร'ตรวจสะพานปลาฯ ลุยสารปัญหา-ยกระดับมาตรฐาน

นายอรรถกร สิริลัทธยากร รพช.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้เช่าแผงค้า ว่าได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ ให้กำกับดูแลองค์การสะพานปลา เพื่อยกระดับตลาดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้พ่อค้าแม่ค้ากลับมาอีกสักครั้ง ซึ่ง รว.เกษตรฯ กำชับให้เร่งแก้ไขในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และโปร่งใสที่สุด

นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ภายหลังรับฟังปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าผู้เช่าแผง ยอมรับว่ามีปัญหาในหลายประเด็น เช่น เรื่องระบบสาธารณูปโภค แต่โจทย์ใหญ่ที่สำคัญต้องเร่งแก้ไข คือจะทำอย่างไรให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสขายสินค้าได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่าผู้เช่าแผงบริเวณริมข้างซ้ายขวาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินไปจับจ่ายใช้สอย เพราะส่วนใหญ่

จะเดินแค่บริเวณตรงกลางตลาดเท่านั้น ทำให้แผงริมข้างซ้ายขวาขาดรายได้ ดังนั้นจึงต้องมาร่วมมือกันทุกฝ่ายช่วยกันหาแนวทางให้ร้านค้าทุกร้านได้มีโอกาสขาย มีสิทธิเท่าเทียมกัน อยู่ในจุดที่มองเห็น นักท่องเที่ยวเดินไปเลือกชมสินค้าได้

ในส่วนของปัญหาค่าเช่าแผงรายเดือน รายปีนั้น เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กลุ่มผู้เช่าแผงค้าตลาดทำเทียบเรือประมงอ่างศิลาร้องเรียน จึงมอบหมายให้องค์การสะพานปลา หาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น การผ่อนผันค่าเช่าแผงค้า หากผู้เช่าแผงค้าไม่สามารถชำระได้ตามเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้เกิดเป็นหนี้ค้างชำระ เพราะเข้าใจดีว่าพ่อค้าแม่ค้ามีภาระค่าใช้จ่าย หากเราไม่หาแนวทางแก้แก้ไขเรื่องนี้ อาจก่อให้เกิดห่วงโซ่ของปัญหา เพราะหากยกระดับเพียงแค่ตลาด แต่ไม่มีผู้ค้ามาเช่าแผง ตลาดไม่เต็มทุกถ็อกก็ไม่เกิด



**ตรวจเยี่ยม :** นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมตลาด  
ทำเทียมเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี รับฟังปัญหาจากผู้เช่าแผงค้า เร่งแก้ไขเรื่องการใช้  
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย โดยเฉพาะ  
ระบบสาธารณสุขปลอดภัย และแนวทางให้ร้านค้ามีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้น

ประโยชน์ จึงต้องหาทางแก้ร่วมกัน ทำ  
อย่างไรให้ทุกฝ่ายอยู่ได้

“ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา ถือเป็นหน้าเป็นตาของคนชลบุรี ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชม พ่อค้าแม่ค้าถือเป็นครอบครัวสะพานปลาอ่างศิลา ยอมรับว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดซบเซา พ่อค้าแม่ค้ารายได้ลดลง จึงลงพื้นที่รับฟังปัญหา เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานสะพานปลาให้เป็นที่ยอมรับ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ผู้ค้าสัตว์น้ำ ได้พูดคุยกับหัวหน้าสำนักงานทำเทียมเรือประมงอ่างศิลา และมอบหมายให้นำเรื่องร้องเรียนต่างๆ ไปศึกษาหาแนวทางวิธีที่เหมาะสมและเป็นธรรม และจะเร่งนำปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมดไปแก้ไข สิ่งที่เกิดในอดีตถือเป็นบทเรียน และหลังจากนี้ต้องกลับมาดูว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไป”  
นายอรรถกร กล่าว

## “รมช.อรรถกร” เปิดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนฯ”

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก อธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri'Museum” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่รักษารักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีการปฏิบัติงานในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรรวมทั้งการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน



### การเกษตรเชิงประจักษ์สู่สังคม

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดงานมหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri'Museum” เฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรและสนองพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษาและ ต่อยอดพระราชกรณียกิจ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สำคัญเป็นการส่งต่อความดีงามสู่สังคม ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งต่อไป

ด้านพลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมภายใต้ที่นาสนใจภายในงานว่า ประกอบด้วย นิทรรศการ “72 ผู้สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพระราชฯ” นิทรรศการพิเศษจาก



ของจริงที่เกษตรกรเครือข่ายของพีพีอีกันท์ เกษตร ฯ และนิทรรศการพิเศษ จากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ หน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้ชุดนิทรรศการ "สืบสานพระราชปณิธาน ลู่ทางเพื่อปวงชน" การอบรมให้ความรู้จากปราชญ์เกษตร วิทยากรมากประสบการณ์และเกษตรกร ตัวจริงเสียงจริงที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ กว่า 12 หลักสูตร และหลักสูตร Workshop ตลอดทั้งวัน เปิดอบรมทั้ง Onsite และ Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการจัดตลาด เศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของกินปลอดภัย จากร้านค้าเครือข่ายและ ภาครัฐความร่วมมือของพีพีอีกันท์เกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ กิจกรรม ชาติพันธุ์ คือกำไร กับสินค้าดีในราคาสบาย กระเป๋า เริ่มต้นเพียง 10 บาท (มีจำนวน จำกัด) เปิดเข้าชมพีพีอีกันท์ในหลวงรักเรา พร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ พีพีอีกันท์ ดินดีและนิทรรศการชุมชนทรีย์แห่งแผ่นดิน ภาพยนตร์ 7 มิติ สนุก ตื่นเต้น ทะลุจอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เรียนรู้และให้ร่วมสนุก มากมายตลอดทั้ง 3 วัน กิจกรรมการที่ผู้มา ร่วมงานได้ทำและนำกลับบ้าน ศิลปินวาด ภาพเหมือนเพื่อรับรูปกลับบ้าน กิจกรรม แชะ แชร์ เซ็คอิน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พีพีอีกันท์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียด โทร.0-2529-2212-13 08-7359-7171 ดูรายละเอียด ได้ที่ [www.wisdomking.or.th](http://www.wisdomking.or.th) หรือ Facebook พีพีอีกันท์การเกษตรฯ

## รองปลัดฯปลื้มงาน เกษตรพากิน-เที่ยว ได้ผลตอบรับดีมาก ผู้เข้าชมพุ่ง3.3หมื่น

น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ ลานคนเมือง” ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าการจัดงานดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับดีเกินคาด ทั้งจากเกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานมากกว่า 33,000 คน โดยสามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจาก 126 ร้านค้า รวมระยะเวลา 5 วัน ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,893,550 บาท

และประสบผลสำเร็จในด้านการต่อยอดจากกิจกรรมเจรจาธุรกิจที่นับเป็นการเปิดโอกาสและช่องทางการตลาดที่สำคัญของสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าเกษตรแปรรูป มูลค่ารวมทั้งสิ้น 108,896,800 บาท ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรไทยให้กับผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสอันดีที่เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวโน้มนโยบายการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในการวางแผนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในทุกมิติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความยั่งยืนแก่เกษตรกร และยกระดับสินค้าเกษตรสู่การเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี อย่างมั่นคงและยั่งยืน

## จ่อชงกรม.พักหนี้เกษตรกรเฟส2

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เบื้องต้น มี 3 โครงการ ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า 2.โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง และ 3.โครงการประกันภัยพืชผล

นายฉัตรชัยกล่าวว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า จะเป็นโครงการทำต่อเนื่องจากโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรเฟสหนึ่ง โดย ธ.ก.ส.จะเสนอให้พักชำระหนี้ต่ออีก 1 ปี ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเร็วๆ นี้ พร้อมเสนอให้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย และครั้งนี้ จะเสนอขยายกรอบมูลหนี้ที่ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการเป็นไม่เกิน 5 แสนบาท จากเดิมไม่เกิน 3 แสนบาท โดยเฟสหนึ่งมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ 1.8 ล้านราย

มูลหนี้รวม 2.57 แสนล้านบาท รัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เกิน 4.5% ต่อปี

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ส่วนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั้น ธ.ก.ส.เตรียมพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรองรับแล้ว ใช้สั่งปุ๋ยและสั่งมอบอยู่ระหว่างการรอรายละเอียดจากรัฐบาลจะเดินหน้าเมื่อใด ธ.ก.ส.จะเป็นแคชเชียร์อำนวยความสะดวกสมทบเม็ดเงินเข้าในโครงการวงเงินเกือบ 3 หมื่นล้านบาท เบื้องต้นกำหนดเกษตรกรสั่งปุ๋ยราคาความสูงสุด 2 หมื่นบาทต่อราย โดยรัฐบาลจ่ายให้ครึ่งหนึ่งและเกษตรกรอีกครึ่งหนึ่ง และโครงการประกันภัยพืชผลจะรับประกันเฉพาะนาข้าวเท่านั้น โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวเตรียมนำกลับเข้าที่ประชุมครม.เร็วๆ นี้ ถ้าอนุมัติ ธ.ก.ส.เริ่มโครงการทันที วงเงินประกันอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27305

Col.Inch: 9.78 Ad Value: 17,604

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 52,812

คลิป: สีสี่



เกษตรวันนี้..... ● กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำโครงการ 72 ล้านตัน พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ และลงทะเบียนเพื่อรับกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรมป่าไม้ทั่วประเทศ จำนวน 72 ล้านต้น 144 ชนิด อาทิ สัก มะค่าโมง พะยูง แดง ยางนา ประดู่ป่า..... ● นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างไม้มงคลพระราชทาน 10 รายการ ประกอบด้วย 1.ก้นกระรา 2.ชิงชัน 3.เสลา 4.กัลปพฤกษ์ 5.มะค่าเต้ หรือมะค่าหนาม 6.กระบาก 7.ศรีตรัง 8.ยมหิน 9.จัน 10.สาธร์ ประชาชนที่สนใจรับกล้าไม้ฟรี สามารถคลิกลงทะเบียนได้จากโครงการฯ <https://72m.forest.go.th/login.....> ●

นายทะเล่าปลี

## อุตุฯเตือนฝนหนัก ทั่วไทยถึง18ก.ค.นี้ เกษตรกรพร้อมรับมือ สั่งกรมชลฯเฝ้าระวัง

กรมอุตุฯ ออกประกาศ เตือน  
ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทย  
ช่วงวันที่ 15-18 กรกฎาคมนี้ เฝ้า  
ระวังน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก  
ด้าน ร.มว.เกษตรฯ สั่งการกรมชลฯ  
พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

➡ ต่อ : ฝนหนัก - หน้า 11

### ฝนหนัก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567  
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง  
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย  
และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน  
และอ่าวไทย ฉบับที่ 7 (132/2567)  
มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 15-18 กรกฎาคม  
2567 ว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาด  
ผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศ  
ต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศ  
เวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุม  
ตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง  
พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้  
อ่าวไทย ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝน  
เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่  
โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้  
ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวัง  
อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก  
และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด  
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก  
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ

ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความ  
ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มี  
ฝนฟ้าคะนอง

จังหวัดที่คาดว่าจะ จะมีฝน  
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีรวม  
71 จังหวัด ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเล  
อันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน  
มีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง  
2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง  
คลื่นสูงกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน  
ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง ทะเล  
มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่  
มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร  
ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือ  
ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยง  
การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง  
ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและ  
อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง  
วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2567

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่  
ได้สั่งการให้ นายชูชาติ รักจิตร  
อธิบดีกรมชลประทาน เฝ้าระวัง  
สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตามที่  
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ว่า  
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่าง  
วันที่ 15-18 กรกฎาคมนี้ ทั้งยังระบุ  
ว่า เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  
เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศ  
แปรปรวนถึง 3 ปัจจัย โดยจะเรียก  
กรมชลประทาน ประชุมติดตามความ  
ก้าวหน้าของการจัดทำ “แผนที่น้ำ”  
ทั่วประเทศ เนื่องจากการบริหาร  
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกัน  
ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ต้องมีแผนที่  
เส้นทางน้ำทั้งแม่น้ำสายหลักและลำน้ำ  
สาขา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงเส้นทางออก  
สู่ทะเล รวมถึงคลองส่งน้ำที่จะเข้าสู่  
แปลงของเกษตรกร

ขณะที่ นายชูชาติกล่าวว่า

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน  
(SWOC) เฝ้าระวังติดตามสภาพ  
อากาศ รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำ  
ในพื้นที่เสี่ยงตามที่สำนักงานทรัพยากร  
น้ำแห่งชาติ (สทช.) ประเมินวิเคราะห์  
สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการณ์  
และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก  
พบว่าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ช่วง  
วันที่ 15-20 กรกฎาคมนี้ ในภาคเหนือ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค  
ตะวันออก และภาคใต้

ขณะเดียวกันยังเน้นย้ำให้  
โครงการชลประทานเฝ้าระวังและ  
ติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงสภาพ  
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด  
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสม  
มากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา  
24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิด  
น้ำท่วมอยู่เป็นประจำ หรือพื้นที่ชุมชน  
เมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน  
พร้อมเตรียมแผนรับมือน้ำหลาก ด้วย  
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ  
อาคารชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำ  
ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ปรึบการระบาย  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจน  
เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร  
เครื่องมือ ระบบสื่อสารสำรอง บูรณาการ  
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์  
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ให้สามารถ  
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง  
ทันท่วงที พร้อมยึดปฏิบัติตาม 10  
มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2567 อย่าง  
เคร่งครัด



# ปลุกไฟเลี้ยงหวานแซมยางพาราทำเงินแสนต่อปี

นายสมศักดิ์ ไส้เพี้ย เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด เจ้าของสวนไฟเลี้ยงหวาน แห่งบ้านต้นโพธิ์ ต.นาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ที่ปลูกไฟแซมยางพาราเป็นอาชีพเสริม บนเนื้อที่ 20 ไร่ จนสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 2-3 หมื่นบาทต่อเดือนจากการจำหน่ายหน่อและลำไ้ โดยมีตลาดหลักเจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนหน่อไ้จำหน่ายที่ตลาดในหมู่บ้าน เล่าถึงความสำเร็จว่า จุดเริ่มต้นของการปลูกไฟเลี้ยงหวานมาจากการให้คำปรึกษาแนะนำของ



เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด เมื่อ 5 ปีก่อน ที่ต้องการให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เสริม โดยไม่หวังพึ่งพาอาชีพหลักจากรายขายเพียงอย่างเดียว พร้อมแนะนำให้ทำเรื่องขอกู้เงินผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (เสริม) สมาชิกสหกรณ์ได้ หากไม่มีเงินทุนเพียงพอ โดยสามารถรณรงค์หาเสียงขอกู้ปีต่อปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท

“ไฟเลี้ยงหวานสีทองปลูกมา 12 ปีแล้ว ปลูกในร่องยาง เนื้อที่ 20 ไร่ ปีนี้กู้สหกรณ์มา 1 แสน ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 200 ต้น ปลูกขายหน่อที่ตลาดใกล้บ้านกิโลละ 60 บาท ส่วนลำต้นขายให้หนากุ้ง เมตรละ 8 บาท ตัดขายเฉลี่ยสัปดาห์ละ 800 ต้น

ส่งให้เจ้าของนากุ้ง ทั้งในตรังและจังหวัดใกล้เคียง เขาบอกว่าใช้ไม้ไผ่ต้นทุนจะถูกกว่า ทนทาน มีอายุใช้งาน 5-6 ปี เฉพาะไ้สร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนเงินที่กู้อาจจะเป็นค่าต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่าวางท่อน้ำ ตอนนี้พื้นที่แถวนี้มีคนปลูกไฟเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะทำรายได้ดี ใช้เวลาปลูกแค่ 8 เดือนก็เก็บหน่อ ตัดลำต้นขายได้แล้ว”

น.ส.พิมศิริณ ศิริรักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด กล่าว ว่า นายสมศักดิ์ได้ทำเรื่องขอกู้กับสหกรณ์เมื่อเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมามีวงเงิน 100,000 บาทเพื่อนำมาลงทุนต่อยอดขยายพื้นที่ปลูกไฟเลี้ยงหวานแซมยางพารา โดยเขากู้อำนาจเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งเป็นเงินกู้อินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (เสริม) สมาชิกสหกรณ์ โดยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ระยะเวลากู้ปีต่อปี โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่อย่างใด



“จุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม นอกจากอาชีพหลักยางและปาล์ม เป้าหมายเราอยากให้

สมาชิกชำระหนี้ได้ แต่ไม่อยากให้มีรายได้ทางเดียว เพราะยางและปาล์มราคาก็ไม่แน่นอน จากนั้นได้มีการประชุมร่วมกันว่าใครอยากมีอาชีพเสริมอะไรก็เสนอโครงการเข้ามา บางรายก็ปลูกพืชผัก ทำเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาสัตว์

เลี้ยงหมู ไก่ไข่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ บางรายก็ปลูกไฟ ซึ่งโครงการนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการ 5 ปีแล้ว มีสมาชิกมาขอกู้เพิ่มขึ้นทุกปี อย่างปีที่แล้วขอมมา 74 ราย ปีนี้มีเพิ่มขึ้นเป็น 94 ราย วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสน โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ทุก ๆ ปีจะตั้งบวไว้ที่ 1 ล้าน แต่ปีนี้เพิ่มเป็น 5 ล้าน เพราะสมาชิกสนใจเยอะขึ้น เป็นงบของสหกรณ์เราเอง ไม่ได้กู้จากภายนอก”.